



دفتر مقام معظم رهبری
www.legalcenter.ir

เนื่องในโรกาสคล้ายวันประสูติของท่านหญิงซัยนáb - 27 /Dec/ 2020

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อયાตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวปราศรัยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในโรกาสคล้ายวันประสูติของท่านหญิงซัยนáb อัลกุบรอ (ช.) และวันพยาบาลแห่งชาติ โดยท่านผู้นำได้กล่าวแสดงความยินดีในวันนี้ กับเหล่าพยาบาลทั้งหลาย โดยถือว่า พยาบาลนั้นคือนางฟ้าแห่งความเมตตาสำหรับผู้ป่วย และท่านผู้นำ กล่าวว่า “บรรดาพยาบาลที่เคารพรักของพวกเรา ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดโรคโคโรน่าและในสถานการณ์ที่ยากลำบากเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความวิตกกังวลมากกว่าในสถานการณ์ปกติ ถือว่า เป็นการปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ และในความเป็นจริงพวกเขาเหล่านั้นได้แสดงภาพลักษณ์ในหลายฉากด้วยกัน และยังมีกระทำความดีต่างๆ ซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งน่าประหลาดใจอย่างมาก”

ท่านอયાตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อบรรดาครอบครัวของเหล่าพยาบาลที่เสียชีวิตในสถานการณ์โคโรน่า โดยท่านผู้นำได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของพยาบาลในการฟื้นตัวทางกายภาพและความสงบนิ่งทางด้านจิตวิญญาณให้กับผู้ป่วย โดยท่านกล่าวเสริมว่า “พยาบาลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการฟื้นตัวทางกายภาพให้ผู้ป่วยและเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต่อแพทย์ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แพทย์นั้นจะมีความเชี่ยวชาญและความสามารถสักเพียงใด หากไม่มีพยาบาลแล้วใช้วิธีการฟื้นตัวทางกายภาพให้กับผู้ป่วยก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า “พยาบาลก็มีส่วนช่วยเหลือทางด้านจิตวิญญาณให้กับผู้ป่วยได้ ด้วยการมีรอยยิ้มหรือการแสดงความรักและความเมตตาและคำพูดที่อ่อนโยน ก็จะบรรเทาความเศร้าโศกและยังทำให้จิตใจของผู้ป่วยดีขึ้น ซึ่งนี่คือ หนึ่งในคุณค่าอันสูงส่งของอิสลาม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

ยังได้ชี้ถึงสถานการณ์ยากลำบากและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลในการปฏิบัติงานของเหล่าพยาบาลในช่วงโรคโคโรน่า เนื่องจากคาดว่าจะมีโอกาสติดเชื้อและเสี่ยงที่พวกเขาจะติดเชื้อ โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “ความพยายามของเหล่าพยาบาลในช่วงเวลานี้ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ที่มีความเคารพรักและมีเกียรติอย่างยิ่ง ตลอดไปในสายตาของประชาชน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรดาเจ้าหน้าที่ในความเพียรพยายามและการเสียสละของเหล่าพยาบาลทั้งหลาย โดยท่านผู้นำ กล่าวเสริมว่า “หนึ่งในการงานที่สำคัญ ซึ่งมีการกล่าวรายงานให้กับข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายควรที่จะต้องนำไปปฏิบัติ ก็คือ การดำเนินการกฎหมายตามอัตรการบริการของพยาบาล ซึ่งมีการอนุมัติร่างกฎหมายนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้”

ท่านอયાตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังกล่าวเสริมอีกว่า “การจ้างงานพยาบาล คือ หนึ่งในการกระทำที่จำเป็นและดีเป็นอย่างมาก ซึ่งจะต้องมีความจริงใจในการติดตามประเด็นนี้

เพื่อที่จะทำให้เหล่าพยาบาลทั้งหลายนั้นมีสภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งครอบครัวของพวกเขาก็จะต้องตระหนักเป็นอย่างดีในสภาพของพวกเขาทั้งหลายด้วยเช่นกัน